



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 หน้า 7 มุ่ลค่าข่าว ...

มืนเด็กพลาดมหา'ลัยที่ต้องการ

- แห่กล่าวโทษระบบไม่ส่งรหัสยืนยันลิทธิ
- ทปอ.เช็กข้อมูลสวนพบไม่กดขอOTPเอง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม นายพิระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือที่ แคลส ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทปอ.เปิดรับสมัครที่ แคลส ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 พอร์ตโพลีโอ รอบที่ 2 โควต้า และรอบที่ 3 แอดมิสชันส์ เรียบร้อยแล้ว โดยรอบที่ 3 ปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ประกาศผลการประมวลผลรอบที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม และให้ยืนยันลิทธิวันที่ 18-19 พฤษภาคม ซึ่ง การยืนยันลิทธิในรอบที่ 3 จะให้ผู้สมัครเลือก ยืนยันลิทธิเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก หรือแจ้งความประสงค์ขอประมวลผลครั้งที่ 2 โดยให้เลือกสาขาวิชาที่ต้องการ และให้ยืนยันลิทธิเข้าศึกษาในลำดับที่ต้องการ โดย ทปอ.ได้ประกาศผลการประมวลผลรอบ 2 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา

“เมื่อประกาศผลการประมวลผลรอบ 2 ไปแล้ว ผู้สมัครไม่ต้องเข้ามายืนยันลิทธิในระบบ เพราะระบบจะถือว่าได้ยืนยันลิทธิเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ ทปอ.อยู่ระหว่างเคลียร์ข้อมูลเพื่อ สรุปลยอดผู้สมัครในรอบ 3 อย่างไรก็ตาม หากนักเรียนไม่ได้รับการคัดเลือก สามารถยืนยันสมัครในรอบ 4 รับตรงอิสระได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้เปิดสมัครรับเอง โดยจะประกาศรับสมัครภายในวันที่ 25 พฤษภาคม - 5 มิถุนายนนี้ ผู้สมัครสามารถยืนยันสมัครกับมหาวิทยาลัยได้โดยตรง ไม่จำกัดสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้สมัครจะมีโอกาสผ่านการคัดเลือกหลายที่ แต่จะเลือกเรียนได้แค่ 1 สาขาวิชาเท่านั้น” นายพิระพงศ์กล่าว

นายพิระพงศ์กล่าวต่อว่า ในการยืนยัน

ลิทธินั้น ระบบจะให้ผู้สมัครกดเลือกยืนยันลิทธิเพียงสาขาวิชาเดียวที่ต้องการเข้าศึกษาเท่านั้น ส่วนสาขาวิชาอื่นที่ผ่านการคัดเลือก แต่ไม่ต้องการเข้าศึกษา ไม่ต้องดำเนินการใดๆ เมื่อต้องการยืนยันลิทธิให้ผู้สมัครกดขอรหัส OTP ผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือ หรืออีเมล ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว และนำรหัส OTP ที่ได้รับไปกรอกเข้าระบบให้เรียบร้อย โดยให้กดขอรหัสเพียงครั้งเดียว รอระบบส่งรหัสไปที่ช่องทางที่ต้องการรับ และนำรหัสมากรอกเพื่อยืนยันลิทธิของตน แต่ขณะนี้เด็กหลายคนกล่าวอ้างกับ ทปอ.ว่ากดยืนยันลิทธิไม่ได้ เพราะไม่ได้รับรหัส OTP ยืนยันว่าระบบของ ทปอ.มีบันทึกประวัติการดำเนินงานของผู้สมัครทุกคนที่ตอน ทปอ.จะทราบข้อมูลผู้สมัครทุกคนว่าได้กดยืนยันลิทธิเพื่อขอรหัส OTP หรือไม่ เมื่อ ทปอ.เข้าไปตรวจสอบข้อมูลตามที่เด็กอ้าง พบระบบไม่มีปัญหา แต่เด็กเหล่านี้ไม่ได้กดขอรหัส OTP ตั้งแต่แรก และเมื่อขอหลักฐานการยืนยันลิทธิไป กลับไม่มีใครส่งหลักฐานมาให้เลย

“ตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงที่ ทปอ.เปิดระบบให้ยืนยันลิทธิในวันที่ 18-19 พฤษภาคม ไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนว่าระบบไม่ส่งรหัส OTP ให้ และไม่ได้รับแจ้งปัญหาใดๆ ผู้สมัครทุกคนดำเนินการในระบบได้ดี แต่เมื่อ ทปอ.ประกาศผลการประมวลผลรอบที่ 2 แล้ว มีการร้องเรียนทันที คาดว่ามาจากเด็กไม่ได้สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยที่ต้องการ จึงโทษระบบ ถือเป็นกล่าวอ้างที่ทำให้ ทปอ.เสียหาย เพราะเป็นการโกหก เป็นเท็จ อย่างไรก็ตาม ทปอ.จะไม่ดำเนินคดีใดๆ กับเด็กเหล่านี้ เพราะถือว่าไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับ ทปอ.มากนัก” นายพิระพงศ์กล่าว